

HỘI LHPN TỈNH KHÁNH HÒA  
**BAN THƯỜNG VỤ**

Số : 941 /BTV

V/v hưởng ứng Tháng cao điểm  
vận động “*Quý vì người nghèo*”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 10 năm 2019

Kính gửi:

- Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thị, thành phố;
- Ban Thường vụ Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc.

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã triển khai trong các cấp Hội, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh và các nguồn lực xã hội đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ hàng trăm hộ dân, gia đình phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, có điều kiện làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo với nhiều kết quả được hội viên, phụ nữ và người dân ghi nhận. Đặc biệt, cơn bão số 12 và vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở Cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang vào cuối năm 2017; hoàn lưu của bão số 8, số 9 năm 2018 đã gây thiệt hại, mất mát nặng nề về người và tài sản của nhiều hộ dân, gia đình phụ nữ, Hội LHPN các cấp đã kịp thời vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn và các nguồn lực xã hội chung tay góp sức hỗ trợ, giúp đỡ, động viên chia sẻ nhiều trường hợp khó khăn, hoạn nạn, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc quan tâm, chăm lo cho người nghèo, khó khăn ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo.

Thực hiện Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa về phát động Tháng cao điểm vận động “*Quý vì người nghèo*” năm 2019 (từ ngày 17/10 đến ngày 17/11/2019), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thị, thành phố và Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc tiếp tục phát huy truyền thống “*tương thân tương ái*”, giúp đỡ người nghèo, hãy kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ tại địa phương, đơn vị tích cực tham gia ủng hộ “*Quý vì người nghèo*” của tỉnh nhằm chia sẻ khó khăn đối với người nghèo, trong đó có phụ nữ, có điều kiện làm kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Nội dung Lời kêu gọi vận động “*Quý vì người nghèo*” của tỉnh cập nhật tại website Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa ([phunu.khanhhoa.gov.vn](http://phunu.khanhhoa.gov.vn)) mục VĂN BẢN MỚI.

Kết quả hưởng ứng Tháng cao điểm vận động “*Quý vì người nghèo*”, đề nghị Hội LHPN các huyện, thị, thành phố báo cáo lồng ghép trong báo cáo tháng của Hội./*nk*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, BGDXXH

TM. BAN THƯỜNG VỤ  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



★ Lê Thị Mai Liên



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 10 năm 2019

## **LỜI KÊU GỌI**

**Của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa  
Phát động tháng cao điểm vận động “Quỹ vì người nghèo”  
Từ ngày 17/10/2019 - 18/11/2019**

Trong những năm qua, cùng với nhiều chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước thể hiện sự quan tâm, chăm lo cuộc sống, giúp vốn cho người nghèo sản xuất, kinh doanh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị, tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước với tinh thần “Tương thân tương ái” đã đóng góp một nguồn lực to lớn tạo điều kiện cho các hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo.

Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế hiện nay, người nghèo và các đối tượng chính sách vẫn phải chịu nhiều ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo,...cho nên tỷ lệ tái nghèo đang có nguy cơ ngày càng tăng, còn nhiều hộ gia đình khó khăn, không nhà ở và còn nhiều trường hợp đáng thương tâm khác cần sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội.

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo đạt kết quả và chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo trong tỉnh, hưởng ứng phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ đói lại phía sau, thực hiện kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa - Ban Vận động “Quỹ vì người nghèo” tổ chức phát động tháng cao điểm vận động “Quỹ vì người nghèo” từ ngày 17/10/2019 đến 18/11/2019.

Thông qua chương trình góp phần chia sẻ khó khăn và sẵn sàng giúp đỡ người nghèo là tình cảm, là nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam, là trách nhiệm của toàn xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa thiết tha kêu gọi các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hãy phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, cùng nhau giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở để “An cư lạc nghiệp”, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Rất mong được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ban Vận động “Quỹ vì người nghèo” trân trọng và chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu, sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, các nhà hảo tâm đã có tấm lòng nhân ái tham gia đóng góp vào “Quỹ vì người nghèo” của tỉnh. Quý cơ quan, đơn vị, các tổ chức, tập thể và cá nhân có thể ủng hộ bằng tiền mặt hoặc đăng ký ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết ở các địa phương trong tỉnh.

Mọi sự đóng góp xin gửi về Ban Vận động “Quỹ vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tài khoản số: **3761.0.9066308.91046** tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa hoặc Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa số 02 Ngô Quyền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 02583.822955. Đ/c Trương Ngọc Hưng: 0913.483.009.

Trân trọng cảm ơn!

**ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA**

